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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 3/2566 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ  10 

5. รองศาสตราจารย์สุปราณี จิตรเพียร 
    แทน รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  15 

รายวิชาทางคลินิก    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 

รายวิชาทางปรีคลินิก    กรรมการ 
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 20 

 ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 25 

 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้
กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 30 

1) คณะส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx200) แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระหว่างนี้ คณะต้องเตรียมการ Site Visit ของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 
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2) ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เลื่อนประชุมพิจารณางบกลางปี 2566 จากวันที่ 13 
มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2566  

3) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งให้คณะด าเนินการทางบัญชีให้
เหลือเพียง 1 บัญชี โดยให้ปิดบัญชีร้านค้าสวัสดิการ(Pet shop) 

4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าแผนอนาคตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแผนแนวใหม่ Strategic 5 

foresight  และเป็นแผนระยะยาว โดยมอบให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาเป็นหัวหน้าทีมในการ
ด าเนินงาน   

 
5) เจ้าของที่ดินที่คณะจะไปซื้อสร้างสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา แจ้งว่า ยินดีที่คณะจะไปส ารวจน ้าใต้ดิน 

ซึ่งได้ประสานกับคณบดีคณะเทคโนโลยี  เพ่ือจะพาทีมส ารวจไปส ารวจแหล่งน ้าใต้ดิน ผลการส ารวจจะแจ้งที่ประชุม10 

ทราบต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
 1.2 สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี15 

งบประมาณ  2566 ณ  วันที่  28  กุ มภาพั นธ์  2566  รายละเอียดตาม เอกสารประกอบการประชุ ม 
https://kku.world/6aw5n  ซ่ึงที่ประชุมให้ข้อสังเกตเกี่ยวตัวเลขและหมวดเงินซ ้าซ้อนกัน เช่น หมวดค่าตอบแทน  
เป็นต้น 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ  
 20 

 1.3 เรื่องเวียนที่เสนอคณะกรรมการที่เห็นชอบในรอบเดือนที่ผ่านมา 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า รอบเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องที่ได้เวียนกรรมการ
ประจ าคณะ จ านวน 1 เรื่อง  คือ รับรองรายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ซ่ึงผ่าน
การเวียนใหท้ีป่ระชุมเหน็ชอบเมือ่วันที ่8 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/92tuf  25 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

https://kku.world/6aw5n
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที ่ 
16 กุมภาพันธ์ 2566  
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  5 

ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
https://kku.world/xf26s  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 28 แกค้ าว่า “แอดมิน” เป็น “Admin” 
  หลังจากแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ10 

ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ความคืบหน้าระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลสัตว์ 
รองศาสตราจารย์สุปราณี จิตรเพียร แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลสัตว์ว่า 15 

สัตวแพทย์ใช้โปรแกรมนี้ได้ค่อนข้างดี และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จะทดสอบโปรแกรมนี้กับสัตว์ป่วยใหม่ ส่วน
สัตว์ป่วยเก่าจะยังคงใช้ระบบกระดาษร่วมกับออนไลน์ คาดว่าในวันที่ 27 เมษายน 2566 นี้ อาจารย์ที่ลงคลินิกจะมา
ฝึกใช้ระบบเวชระเบียนต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

3.2 ความคืบหน้าปรับปรุงต่อเติมอาคารสัตววิทยารักษ์ 
 รองศาสตราจารย์สุปราณี จิตรเพียร แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงต่อเติมอาคารสัตว

วิทยารักษ์ว่า การต่อเติมอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 25 

 3.3 ความคืบหน้า Application และเงินบริจาค 
  VM application 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้า VM application  ดังนี้ บริษัท
ออคทะ ได้ลงระบบ IOS และคณะได้แต่งตั้ง Admin และที่ปรึกษาคือคุณสฤษดิ์ เรืองธรรม ไว้เรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วง
การทดลองใช้งาน  ขอให้บุคลากรคณะเข้าไปทดลองใช้งาน หากมีข้อติดขัดประการใด จะได้แจ้งบริษัทปรับปรุง30 

เนื่องจากยังอยู่ในช่วงรับประกัน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน แจ้งว่า VM application นี้ ประเด็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า น า App. 
นี้ขึ้นระบบ IOS แล้ว แต่ประเด็นจะอยู่ตรงที่ว่า ได้ผ่านการตรวจรับงานไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ในบาง

https://kku.world/xf26s
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ฟังก์ชั่น และมีหลายส่วนที่บริษัทน าเสนอแล้ว ไม่ตรงกับการใช้งานจริง เช่น โปรแกรม Conference ซึ่งไม่มีระบบ
การประชุมออนไลน์  

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า ใน TOR ระบุว่าเป็นระบบการจัดการ ไม่ใช่โปรแกรม
ด าเนินการ Conference และนายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ได้แชร์ข้อมูลนี้ทางคอมพิวเตอร์ให้กรรมการรับทราบ
ด้วย 5 

  Application lumpy skin 
  ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า Application lumpy skin คณะมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็น        
ผู้ทดสอบระบบและทดลองใช้ระบบ บริษัทก าหนดส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนนี้ และเนื่องจากอยู่ในช่วงทดลอง
ระบบ บริษัทจึงขอขยายเวลาส่งมอบ ซึ่งคณะได้อนุมัติให้ขยายเวลาตามที่ร้องขอถึงสิ้นเดือนเมษายน 2566 อีกทั้ง 
เรื่องเงินบริจาคอีก 2 ราย คาดว่าจะบริจาคให้เป็นค่าใช้จ่าย Application lumpy skin ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน10 

เมษายน 2566 นี้   
รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา แจ้งว่า ถ้าถึงก าหนดส่งมอบงานแล้ว คณะจะต้องเบิกจ่ายเงินให้

แล้วเสร็จภายใน 45 วัน คณะจะมีความพร้อมเรื่องเงินที่จะเบิกจ่ายให้บริษัทหรือไม่ ฝากประเด็นนี้ด้วย 
  Smart farming (ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ) 
  ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของ Smart farming (ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ) ห้างหุ้นส่วน15 

จ ากัด ป.ปัญญาเซอร์วิส 1985 ได้ท าเรื่องขอขยายสัญญาออกไป เนื่องจากอยู่ในช่วงทดลองใช้กล้องอัจฉริยะ ที่ใช้
สังเกตพฤติกรรมสัตว์ พฤติกรรมการเฝ้าระวัง ที่ระบุจะต้องส่งข้อมูลเข้ามือถือเกษตรกร 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามว่า กรรมการตรวจรับ Application นี้ มีคนนอกคณะ
ร่วมเป็นกรรมการหรือไม่ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า คนนอกสามารถเป็นกรรมการตรวจรับได้ โดยคณะต้องท า20 

หนังสือเชิญร่วมเป็นกรรมการ แต่ถ้าเป็นบุคลากรภายในคณะ เมื่อแต่งตั้งแล้วโดยปกติจะไม่สามารถลาออกได้ ดังนั้น 
หากตนเองไม่พร้อมหรือไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวต้องแจ้งให้ทราบก่อน จะได้หาบุคคลอ่ืนเป็น
กรรมการแทน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  สอบถามว่า ระเบียบที่บอกว่า คนที่ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจรับแล้ว ไม่สามารถลาออกได้ อยากให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ น ามาเปิดเผยให้ดูด้วย 25 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า จะแชร์ข้อมูลที่เป็นระเบียบที่ กรรมการตรวจรับไม่สามารถ
ลาออกได้ให้ทางไลน์กลุ่มกรรมการประจ าคณะต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.4 การจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 30 

  ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จากที่คณะได้ส่งคืนสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย ให้กับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแล้วนั้น ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีบันทึกถึงคณะ เรื่องให้จัดท าแผนค่าเช่าพ้ืนที่ที่จะจัดตั้ง
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาแห่งใหม่ ซึ่งคณะจะท าหนังสือขอยกเว้นค่าเช่าไป เนื่องจากคณะจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษาแห่งใหม่นี้เพ่ือการเรียนการสอน และคณะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดตั้งสถานีฟาร์ม
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ฝึกนักศึกษาแห่งใหม่นี้แล้ว ซึ่งกรรมการชุดนี้จะร่างตัวเลขที่จะต้องผ่อนจ่ายค่าที่ดินสถานีฟาร์มฯ น าเสนอที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะต่อไป 

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา  แจ้งว่า ราคาที่ดินที่จะต้องซื้อจ านวน 4,800,000 บาท นี้ เป็น
ราคาที่ไม่มากเมื่อเทียบกับที่คณะจะต้องจัดหาสถานที่ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา  แต่ที่กังวลคือ แหล่ง
น ้าเพียงพอส าหรับเลี้ยงสัตว์หรือไม่ การส ารวจน ้าใต้ดิน คณะมีควรมีการส ารวจ ถ้าไม่มีแหล่งน ้า การตั้งสถานีฟาร์ม5 

จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ถึงแม้คณะแพทยศาสตร์จะอนุญาตให้คณะต่อระบบไฟฟ้าและน ้าประปาเข้ามาใน
สถานีฟาร์มนักศึกษาแห่งใหม่นี้ก็ตาม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สรุปว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกเงินซื้อ
ที่ดินให้ก่อน และให้คณะด าเนินการผ่อนจ่ายทีหลัง จึงมีค าถามต่อไปว่าที่ดินจ านวน 32 ไร่นี้ มีส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้
จริงๆ เท่าใด และได้การส ารวจแหล่งน ้าใต้ดิน หรือน ้าประปาที่ต่อมาจากส่วนของคณะแพทยศาสตร์ได้หรือไม่       10 

ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ชัดเจน เสนอให้คณะหาข้อมูลส่วนนี้ให้ชัดเจนต่อไป และเสนอให้ผู้บริหารบรรจุเป็นประเด็นที่ต้อง
ขอความคิดเห็นจากบุคลากรในท่ีประชุม VM meeting ครั้งที่ 2 ด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  โครงการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
แห่งใหม่นี้ ต้องใช้งบประมาณเท่าใด มีสัตว์ประเภทใดบ้างที่ต้องน าเข้ามาเลี้ยง  คณะกรรมการอ านวยการจัดตั้ง
สถานีฟาร์มควรศึกษาข้อมูลตรงนี้ เพ่ิมเติมด้วย และควรตั้ งกรรมการสปีชีส์ละ 2 คน เสนอให้ทาบทาม               15 

รองศาสตราจารย์ธวัชชัย โพธิ์เฮือง  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย  

รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  แจ้งว่า ตอนนี้ เรื่องงบประมาณคงไม่ใช่ประเด็นปัญหา     
แต่ปัญหาคือแหล่งน ้า และประเภทสัตว์ที่จะเลี้ยงที่ฟาร์ม 

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา แจ้งว่า คณะควรท าแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน ยังพอมีเวลาที่20 

จะซื้อที่ดิน การส ารวจแหล่งน ้า ท าประชาพิจารณ์ประชาคมรอบข้างให้ชัดเจน ควรมีกรรมการทุกสปีชีส์ 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า จะหาข้อมูลเพิ่มเติม และจะน ามาแจ้งที่ประชุมต่อไป 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.5 การน าร้านค้าสวัสดิการเป็นวิสาหกิจส่วนงาน 25 

  ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ในเดือนหน้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้คณะรายงานเรื่องบัญชีนอก
งบประมาณจ านวน 2 บัญชี (มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แต่ละคณะมีบัญชีเดียว)  ซ่ึงในจ านวนนั้นเป็นบัญชีของ
รา้นค้าสวัสดิการ โดยนายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า คณะจ าเป็นจะต้องปรับโครงสร้างร้านค้าสวัสดิการใน 4 
แนวทางคือ 

1. ปรับเป็นหน่วยงานภายใน เช่นเดียวกับที่คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งไม่สะดวกเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง30 

และการจดัการอัตราก าลังบุคลากร 
2. ปรับเป็นวิสาหกิจส่วนงาน ซ่ึงคณะจะต้องแบ่งปันผลประโยชน์ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใน

อัตราร้อยละ 10 ให้แก่มหาวิทยาลัย อาจจะมองว่าเป็นจ านวนเงินที่สูงเกินไป 
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3. ปรับเป็นร่วมทุนกับเอกชน ซึ่งเอกชนจะต้องมีโครงการไว้แล้ว คณะเพียงเข้าไปมีส่วนร่วมและ
สามารถเป็นมีหุ้นส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 50  คณะจึงไม่สามารถด าเนินการแนวทางนี้ได้  

4. ปรับเป็นให้เอกชนเช่า ซึ่งเอกชนจะต้องท าสัญญาเช่ากับมหาวิทยาลัย แต่ให้อ านาจคณะในการ
คัดเลือกผู้ประกอบการเอง รายได้และค่าใช้จ่ายให้คณะเป็นผู้พิจารณา 

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา แจ้งว่า เดิมคณะมีคณะกรรมการ Pet shop  จึงอยากให้รับฟัง5 

ความคิดเห็นกับกรรมการชุดนี้ด้วย และก าไรจากการประกอบการปัจจุบัน ได้ประมาณกว่าปีละ 1.3-1.4 ล้านบาท 
คณะจะท าอย่างไรให้มีรายได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับตัวเลขในปัจจุบัน ควรเสนอให้คณะกรรมการ Pet shop 
พิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วย และเสนอให้พิจารณาย้าย Pet shop เป็นส่วนของหนึ่งของโรงพยาบาลสัตว์ และแบ่ง
พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นสัดส่วนให้เอกชนเช่าเพ่ือจ าหน่ายอาหาร 

มติ ทีป่ระชุมรบัทราบ 10 

 
 3.6 ความคืบหน้าวารสารคณะ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม แจ้งวารสารคณะ ว่า ยังไม่มีความคืบหน้า 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 15 

 3.7 ความคืบหน้า KVAC 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ  KVAC ว่า ก าหนดจัดประชุม

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ในส่วนของ Keynote speaker ได้วิทยากรเรียบร้อยแล้ว ส่วนวิทยากรส่วนอ่ืนๆ อยู่
ระหว่างการยืนยันกับผู้ประสานงานวิทยากร และในวันแรก จะมีการประชุมของภาคีคณบดีในวันดังกล่าวด้วย  
  มติที่ประชุมรับทราบ 20 

 
 3.8 ค าของบประมาณกลางปี งบประมาณ 2566 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะได้เสนอค าของบประมาณกลางปี 
2566 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาค าของบประมาณกลางปี 2566 วันที่ 27 เมษายน 2566 นี้ 

มติที่ประชุมรับทราบ 25 

 
 3.9 วาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า จากการด าเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์
กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก ผลปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีวาระ
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2568  30 

  มติที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 รับรองเกรดวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565  

  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอที่ประชุม เพ่ือขอรับรองเกรดวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/5oc6x 
  มติ ที่ประชุมรับรอง  5 

 

 4.2 ขอโอนงบประมาณ-โรงพยาบาลสัตว์ 
  รองศาสตราจารย์สุปราณี จิตรเพียร  เสนอที่ประชุม เพ่ือขอความเห็นชอบในการ ขอโอน
งบประมาณหมวดค่าใช้สอย มายังหมวดอุดหนุน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการรักษาสัตว์ ในการจัดจ้าง
บุคคลภายนอกต าแหน่งต่างๆ ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566 จ านวน 603,000 บาท เนื่องจากงบกลางปี 10 

2566 ยังไม่ได้รับจัดสรร  และจะโอนกลับคืนหมวดเดิมเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณกลางปีแล้ว 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
 4.3 ขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือให้ความเห็นในการยื่นขอรับทุนเพ่ือเข้าร่วมและ15 

น าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศของรองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ซึ่งเป็นการยื่นขอทุนจากกองบริหารงานวิจัย 
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะก่อน จึงขอให้รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียดการขอทุนด้วย  

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ได้ชี้แจงคณะกรรมการประจ าคณะว่า การขอทุนครั้งนี้ เป็นการ
ขอทุนจากส่วนกลาง จ านวน 113,000 บาท เพ่ือขอเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิชาการที่ประเทศอิสราเอล ระหว่าง20 

วันที่ 18-23 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/q2gu2 ,  
https://kku.world/6b2gm , https://kku.world/ummlq  

  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 4.4 ขอแก้ I วิชา 716 452 Com. Med. 25 

  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้พิจารณารับรอง การขอแก้ไข
สัญลักษณ์ I วิชา 716 452 Com. Med. ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/cpdxk  
  มติที่ประชุมรับรอง 
 30 

 
 
 
 

https://kku.world/5oc6x
https://kku.world/q2gu2
https://kku.world/6b2gm
https://kku.world/ummlq
https://kku.world/cpdxk
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 4.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรนานาชาติ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ประกอบด้วย  1) รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เป็น ประธานกรรมการ  2) รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ 
3) รองศาสตราจารย์ไพรัตน์ ศรแผลง  4) รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช   5) รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ 5 

แสงมณีเดช 6) รองศาสตราจารย์สิริขจร ตังควัฒนา 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีวา จันทร์หนู 8)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข เป็นกรรมการ  9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา เป็นกรรมการและเลขานุการ  และ  
10) นางสาวชลิตตา ไชยเดช เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอที่ประชุมว่า ในส่วนของอาจารย์ที่เป็นกรรมการบริหาร
หลักสูตร เห็นชอบ แต่ขอให้พิจารณาผู้ช่วยเลขานุการด้วยว่า  ควรเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าหรือไม่ เสนอให้เป็นหัวหน้า10 

งานวิจัยและบริการการศึกษา ท าหน้าที่ตรงนี้ และให้ นางสาวชลิตตา ไชยเดช เป็นผู้ช่วยเลขานุการล าดับถัดมา 
  ประธาน เห็นด้วยกับรายชื่ออาจารย์ที่เสนอมา แต่ในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการ ขอให้เป็น นางสาว
ชนิดา ชาอินทร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู่แล้ว และมีนางสาวชลิตตา ไชยเดช เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมอีกคน 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 15 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 การออกประกาศเกี่ยวกับกรอบอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารงานคณะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้คณะออกประกาศ

เกี่ยวกับกรอบหน้าที่และวงเงินที่ผู้บริหารคณะอนุมัติ ได้ด าเนินการหรือยัง 20 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า เรื่องนี้ ได้สอบถามกับส่วนกลาง และคณะต่างๆ  แล้ว ไม่มี
คณะ/หน่วยงานใดออกเป็นประกาศเก่ียวกับเรื่องนี้ 

มติทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 5.2 การติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรคมนาคม ระบบ True Move H ภายในคณะ 25 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม หารือที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหนังสือถึงคณะ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบในการใช้พื้นที่เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรคมนาคม ระบบ True move H ภายในคณะสัตว
แพทยศาสตร์ เดิมบริษัทนี้ได้ท าสัญญาไว้กับคณะ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566   
ซึ่งบริษัทได้ขอต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ส่วนเงื่อนไขการ
เช่าจะติดต่อกับคณะโดยตรง  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยว่า จะให้บริษัทต่อสัญญาหรือไม่ รายละเอียดตาม30 

เอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/qu54c 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ต่อสัญญา 
 
 

https://kku.world/qu54c
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 5.3 การแจ้งสอบถามรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอนทางกลุ่มไลน์ 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา  แจ้งที่ประชุมว่า มีข้อความจากนักวิทยาศาสตร์ ส่งเข้าไลน์กลุ่ม
วิชา เพ่ือให้แจ้งรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่ราคาไม่สูง แต่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับงบกลางปี  จึงอยากทราบว่า 
การด าเนินการขอรายการครุภัณฑ์ทางนี้มีทีม่าทีไ่ปอย่างไร 
  มติที่ประชุม มอบหมายผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะหาข้อมูลแล้วแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป 5 

 
5.4 ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 ใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบดิจิทัล ซ่ึงผลการเลือกต้ังนายก
สโมสรนกัศึกษาไดแ้ก่นายวีรภัทร จักรแก้ว รหัสนักศึกษา 623180018-4  10 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5.5 สัมมนาบุคลากร ประจ าปี 2566 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม แจ้งที่ประชุมว่า สัมมนาบุคลากรปี 2566 นี้ จะจัดสัมมนาเป็น 
2 รอบ โดยรอบที่ 1 จัดที่คณะ ส่วนรอบที่  2 จัดนอกสถานที่ ซึ่งทางคณะได้ส ารวจสถานที่จัดสัมมนานอกสถานที่15 

เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2566 แล้วเสียงส่วนใหญ่ เห็นชอบทะเลตะวันออก วันที่ 30 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 3 
พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจัดสัมมนานี้ จะไม่รวมบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ ที่ขอแยกจัดสัมมนาแล้ว 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5.6 การ Site Visite จาก AID1-C Project OSU 20 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์  บุตรอุดม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้รับการประสานงานจาก                  
Dr.Berrian Amanda ซ่ึงเป็นหนึ่งในทีม AID1-C project OSU ว่า Dr. Brigitte Bagnol จะเป็นผู้ด าเนินการจัดท า 
Gender assessment tool และในส่วน Day 1 Platform จะมีการ Site visit ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 
2566 โดยจะมีการน าเสนอเกี่ยวกับ Gender in Livestock Production และ Gender in Infectious Diseases 
รวมถึงมีการสัมภาษณ์บุคลากรคณะและนักศึกษาในหัวข้อ Gender in Veterinary Medicine ซึ่งจ านวนผู้เข้าร่วม25 

และก าหนดการยังไม่มีรายละเอียด ต้องรอการประสานงานกับ Dr. Brigitte Bagnol และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 5.7 เครื่องปรับอากาศห้องผลิตข้อสอบ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ขอทราบความคืบหน้าเรื่องเครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้งห้อง30 

ผลิตข้อสอบ อยากทราบแนวทางการด าเนินการเรื่องนี้ว่า ฝ่ายบริหารได้บรรจุไว้ในแผนหรือไม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม ให้ข้อมูลว่า ปีงบประมาณ 2566 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

เนื่องจากปีนี้คณะได้ปรับปรุงห้องต่างๆ หลายห้อง ซ่ึงคณะต้องการให้ใช้ประโยชน์สูงสุด เช่น ห้องอาชาไนย เป็นต้น 

https://reg.kku.ac.th/registrar/staff_imp.asp?studentid=623180018&cmd=2&avs799622531=15
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และในวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 นี้ ก็จะใช้เป็นห้องผลิตข้อสอบและในปีต่อๆ ไป การสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบ NL 
หรือการสอบกลางเทอม ปลายเทอม  คณะมีนโยบายให้เป็นการสอบแบบ Compute Base มากขึ้น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ห้องที่ใช้เป็นห้องผลิตข้อสอบในปัจจุบันนี้ 
ผู้บริหารชุด รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ เป็นคณบดี ได้ท าการปรับปรุง โดยกั้นห้องกระจก ติดตั้งม่านใหม่ ซึ่ง
ทางคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ผลิตข้อสอบได้เสนอให้ติดตั้ง Hood เพ่ือดูดอากาศภายในออก เนื่องจากเวลาผลิต5 

ข้อสอบจะมีการฟุ้งกระจายของละอองผงหมึก ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ และได้เสนอให้ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในห้องที่จัดเรียงข้อสอบ และถ้าระยะยาว คณะยังคงต้องผลิตข้อสอบอยู่  จะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพผู้ด าเนินการผลิตข้อสอบแน่นอน  จึงอยากให้ผู้บริหารได้บรรจุครุภัณฑ์ไว้ในแผนด้วย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 10 

 5.8 การปรับปรุงห้องพนักงานขับรถยนต์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ขอทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องพนักงานขับรถยนต์ด้วย 
และขอให้บรรจุการปรับปรุงนี้ไว้ในแผนปีงบประมาณถัดไปด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม ให้ข้อมูลว่า ปีงบประมาณ 2567 คณะมีแผนที่จะปรับปรุง
หลายๆ ห้อง รวมทั้งการปรับปรุงห้องพนักงานขับรถยนต์รวมอยู่ด้วย 15 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา 15.20 น. 
 
 20 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
     กรรมการและเลขานุการ 
 

  นางสมบัติ แสงพล 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 25 
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